

Số: /BC-UBND

Việt Yên, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh và kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu tại các kỳ họp HĐND tỉnh, khóa XIX

Thực hiện Công văn số 2232/UBND-TH, ngày 04/5/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XIX và kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XIX, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện (biểu 01 kèm theo)

1. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 87 của HĐND tỉnh; kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong và sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XIX (Báo cáo số 241/BC-HĐND ngày 28/11/2023, Báo cáo số 01/BC-HĐND ngày 06/01/2024, Công văn số 1083/HĐND-CTHĐND ngày 15/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh).

Chủ tịch UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết hoặc tham mưu UBND thị xã biện pháp giải quyết ý kiến của đại biểu tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XIX và kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XIX; rà soát lại tiến độ giải quyết theo nội dung đã trả lời với cử tri; chỉ đạo bộ phận chuyên môn tập trung, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các kiến nghị từ các kỳ họp trước chưa giải quyết xong. Đồng thời, giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

2. Công tác phân loại, tổng hợp

Tổng số kiến nghị: 06, trong đó:

- Ý kiến tại các kỳ họp HĐND tỉnh trước đang giải quyết: 01 ý kiến (kỳ họp 9).

- Ý kiến trước, trong và sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh: 05 ý kiến.

Các ý kiến chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, hạ tầng giao thông, đầu tư – xây dựng...

II. Kết quả giải quyết:

- Đã được giải quyết xong: 01 ý kiến (tỷ lệ 16,7%);
- Đang giải quyết: 02 ý kiến (tỷ lệ 33,3%);
- Sẽ giải quyết: 03 ý kiến (tỷ lệ 50%)

(Có biểu chi tiết gửi kèm)

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm.

- UBND thị xã đã thường xuyên tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri nêu tại Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XIX và kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XIX; 100% ý kiến cử tri, ý kiến đại biểu do UBND tỉnh chuyển đến đều được Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời; đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Các kiến nghị từ kỳ họp trước chưa giải quyết xong được Chủ tịch UBND thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện để giải quyết dứt điểm.

2. Tồn tại, hạn chế

Việc triển khai thực hiện dự án chậm do một số thủ tục phát sinh, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành; một số công trình đề nghị đầu tư cần có nguồn kinh phí lớn... Việc giải quyết, tham mưu giải quyết một số kiến nghị, nhất là những kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp GCNQSD đất... chưa kịp thời, dứt điểm.

Công tác phối hợp trong xử lý, giải quyết kiến nghị giữa các cơ quan, đơn vị và các địa phương chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ. Một bộ phận cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ giải quyết, tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị chưa chủ động trong nghiên cứu, đề xuất, tham mưu giải quyết dứt điểm các kiến nghị.

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Một số ý kiến về đầu tư xây dựng cần nguồn kinh phí rất lớn trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn, quá trình đầu tư thực hiện dự án phải tuân theo trình tự, thủ tục, quy định nên mất nhiều thời gian. Do đó việc trả lời chưa đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

- Một số kiến nghị của cử tri có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, sự phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị do đó đòi hỏi phải có quá trình, lộ trình giải quyết trong thời gian dài, việc báo cáo kết quả cụ thể trong thời điểm nhất định sẽ khó thực hiện.

4. Giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế thời gian tới.

UBND thị xã tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

IV. Các đề xuất, kiến nghị

Một số ý kiến không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã Việt Yên, đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh nhiệm vụ giao cho các Sở, ngành của tỉnh để tiếp tục giải quyết, trả lời, cụ thể:

1. “Cử tri xã Minh Đức, huyện Việt Yên đề nghị UBND tỉnh quan tâm làm gờ giảm tốc đường tỉnh 298 đoạn qua cổng Trường Trung học cơ sở xã Minh Đức, vì khi giờ cao điểm đoạn đường này lưu lượng xe đi lại rất đông, các cháu học sinh khi qua đường rất nguy hiểm, nguy cơ gây tai nạn giao thông”: điều chỉnh nhiệm vụ giao **Sở Giao thông Vận tải**.

2. “Cử tri xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên đề nghị: UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cứng hóa hệ thống kênh mương tại khu công nghiệp chạy qua địa phận xã Tăng Tiến, tránh việc tràn nước thải sang diện tích canh tác nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn”: điều chỉnh nhiệm vụ giao **Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh**.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh và kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XIX. Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- LĐVP, CVHĐ;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách

CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT CÁC Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND, ngày tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND thị xã)

TT	Số văn bản	Ngày, tháng VB	Trích yếu văn bản	Ghi chú
1	1606/UBND-VP	04/5/2024	Vv đơn đốc rà soát, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 87/NQHĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và đại biểu tại các kỳ họp trước chưa giải quyết xong; những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, khóa XIX và kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri và đại biểu trước, trong, sau Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh, khóa XIX	
2	424/UBND-VP	05/2/2024	V/v tiếp tục tập trung giải quyết ý kiến cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh	
3	57/UBND-VP	07/01/2024	V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến cử tri	
4	2965/UBND-VP	04/8/2023	V/v báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trên địa bàn tỉnh	
5	2085/UBND-VP	02/6/2023	V/v giao nhiệm vụ giải quyết Kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh	
6	316/UBND-VP	03/02/2023	V/v giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh	
7	218/UBND-VP	20/01/2023	V/v giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các kỳ họp trước; các kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh	

CÁC Ý KIẾN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND,
ngày tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND thị xã)

1. Giao UBND huyện, thành phố chủ trì, phối hợp Ủy ban MTTQ cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết đối với nội dung: “Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp phối hợp MTTQ triển khai thực hiện tốt Luật Dân chủ ở cơ sở, kịp thời kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân và tạo điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả theo quy định tại Điều 40, Luật Dân chủ cơ sở đã có hiệu lực thi hành”.

Hàng năm, Thị ủy, Ban thường vụ thị ủy Việt Yên đã chỉ đạo Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, quán triệt và triển khai văn bản của các cấp liên quan đến việc thực hiện QCDC ở cơ sở như: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các Nghị định của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị 09-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 05-CT/HU ngày 28/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường dân chủ ở cơ sở...; thường xuyên bổ sung, kiện toàn BCD, Tổ giúp việc BCD, xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra, giám sát của BCD, sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên BCD, Tổ giúp việc, tổ chức thành công các cuộc họp, hội nghị giao ban của BCD hàng tháng, quý... UBND thị xã cũng đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Bên cạnh đó, UBND thị xã đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã trong việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; Bầu Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, nhiệm kỳ 2022-2024; trong đó 17/17 xã, phường đã có Ban Thanh tra nhân dân với 144 thành viên, kinh phí hoạt động là từ 5 triệu/năm; đồng thời, phối hợp triển khai các văn bản của cấp trên liên quan đến việc hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cũng như tạo mọi điều kiện để Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động trên cơ sở Thông tri số 40/TTr-MTTW-BTT, ngày 26/3/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Trung ương về Hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Công văn số 1942/MTTQ-BTT, ngày 01/4/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh V/v triển khai thực hiện các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng...

CÁC Ý KIẾN ĐANG ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND,
 ngày tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND thị xã)

1. Cử tri huyện Việt Yên (nay là thị xã Việt Yên) đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở, ngành liên quan và UBND huyện Việt Yên phối hợp xem xét, cấp Giấy CNQSD đất cho một số hộ dân thôn Núi Hiếu, xã Quang Châu đã được Ban Quản lý các KCN tỉnh bồi thường bằng đất ở (bàn giao đất ở năm 2009) khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đường ngoài Khu công nghiệp Quang Châu.

Năm 2007, tại thôn Núi Hiếu, xã Quang Châu có 09 hộ gia đình có đất ở nhà nước thu hồi để thực hiện dự án đường ngoài KCN Quang Châu, theo nguyện vọng được giao đất ở tại vị trí khác tương đương; Ban Quản lý các KCN, xã Quang Châu, thôn Núi Hiếu đã tiến hành giao đất tại vị trí xứ đồng Ba Góc, thôn Núi Hiếu, theo đúng diện tích các hộ có đất nhà nước thu hồi và không đưa phương án bồi thường bằng tiền khi lập phương án GPMB. Các hộ đã nhận đất và xây nhà nhưng từ đó đến nay các hộ chưa được cấp Giấy CNQSD đất.

Ngày 23/6/2008, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên có Quyết định số 1713/QĐUBND về việc phê duyệt phương án GPMB công trình đường ngoài KCN Quang Châu. Sau khi được phê duyệt, các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng để Ban quản lý các KCN tỉnh xây dựng đường ngoài KCN Quang Châu. Ngày 26/8/2008, Ban Quản lý KCN tỉnh, một số phòng ban của huyện, UBND xã Quang Châu, Cấp ủy, BLĐ thôn Núi Hiếu đã họp với các hộ gia đình để thống nhất địa điểm quy hoạch tái định cư cho các hộ có đất thổ cư nhà nước thu hồi xây dựng đường ngoài khu công nghiệp Quang Châu thuộc địa phận thôn Núi Hiếu; đồng thời có Biên bản làm việc ngày 13/02/2009, giữa Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang với Công ty cổ phần Sài Gòn - Bắc Giang về thống nhất vị trí quy hoạch và giao đất, tại khu đồng Ba Góc, thôn Núi Hiếu (bám đường ngoài KCN Quang Châu), diện tích này Công ty CP KCN Sài Gòn - Bắc Giang đã bồi thường, GPMB. Sau khi được giao đất, toàn bộ các hộ đã xây dựng nhà kiên cố để ở và kinh doanh từ đó đến nay, đồng thời nhiều lần các hộ có ý kiến đề nghị được cấp giấy CNQSD đất đối với diện tích đã giao năm 2009, nhưng chưa được giải quyết. Đối với phần diện tích còn lại giáp với vị trí các hộ được giao đất, năm 2017, UBND huyện đã thực hiện dự án xây dựng KDC đồng Ba Góc, thôn Núi Hiếu để đấu giá quyền sử dụng đất, tới nay các hộ trúng đấu giá đã được cấp giấy CNQSD đất và xây dựng công trình trên đất theo quy định pháp luật. Để giải quyết dứt điểm vụ việc, sau khi UBND huyện Việt Yên báo cáo đã được Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đồng thuận chủ trương cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình nêu trên (Công văn số 2478- CV/TU ngày 18/5/2020 của Thường trực Tỉnh ủy; Công văn số

2266/UBND-TN ngày 28/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 1476/TNMT-KHTC ngày 22/5/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường). Thực hiện chỉ đạo nêu trên, UBND huyện Việt Yên đã giao phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp đơn đốc UBND xã Quang Châu thông báo đến các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi làm đường ngoài KCN Quang Châu đến kê khai đăng ký quyền sử dụng đất, đồng thời hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân thực hiện thủ tục đo đạc và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trong quá trình tiến hành đo đạc và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy CNQSD đất còn gặp một số vướng mắc như: Chỉ giới hành lang đường bộ (đường gom ngoài khu công nghiệp Quang Châu): Tại thời điểm bàn giao đất tái định cư cho các hộ khoảng tháng 02/2009 thì hành lang được tính từ tim đường đến thửa đất là 15,0m. Nhưng thực tế đến nay quy hoạch hành lang được tính từ tim đường đến thửa đất là 11,25m (như khu dân cư 05 lô thôn Núi Hiều đấu giá năm 2015 giáp Đồn Công an Quang Châu, 02 lô đất đấu giá năm 2013 hiện là cây xăng thôn Núi Hiều). Tuy nhiên, hiện trạng sử dụng thửa đất của các hộ gia đình có sự thay đổi nhiều so với thời điểm được giao đất tái định cư; một số hộ không còn lưu giữ được biên bản giao đất... nên khó khăn trong công tác thực hiện. UBND huyện Việt Yên đã giao UBND xã Quang Châu kiểm tra, đo đạc xác định cụ thể phần diện tích các hộ đang sử dụng, phân diện tích các hộ được giao năm 2009; rà soát hoàn chỉnh hệ thống mương thoát nước theo quy hoạch và làm ranh giới giữa đất khu dân cư với đất của các hộ gia đình; Chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Quang Châu, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, phòng Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, rà soát về quy hoạch có liên quan, quy định hành lang an toàn giao thông để hướng dẫn cấp giấy CNQSD đất theo hướng tạo điều kiện có lợi nhất có thể cho các hộ gia đình, đồng thời tuân thủ quy định pháp luật.

Do đây là một vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài nhiều năm; một số nội dung chưa có sự thống nhất của các ngành liên quan. Hiện, UBND thị xã Việt Yên đang tiếp tục tập trung chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thu thập hồ sơ, tài liệu; trong quá trình giải quyết, tiếp tục xin ý kiến các Sở, ban ngành của tỉnh có liên quan để xem xét, giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri.

2. Cử tri xã Trung Sơn, huyện Việt Yên đề nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần đầu tư Golf Trường An xây hệ thống mương cứng vòng quanh sân golf, xử lý nước thải để không làm ảnh hưởng đến môi trường và cây trồng quanh sân golf; đồng thời chỉ đạo sở, ngành chuyên môn xem xét kiểm tra, xử lý tình trạng nước thải của sân golf chảy ra có màu vàng chưa được xử lý, người dân đã có ý kiến nhiều lần, nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

UBND huyện đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra làm việc với Chủ đầu tư dự án sân Golf và yêu cầu khắc phục các nội dung nêu trên; việc nước từ sân Golf chảy ra có màu vàng là do đất đá kèm theo nước mưa chảy xuống. Đối với các nội dung công dân có ý kiến, Công ty Golf Trường An đã phối hợp với UBND xã Trung Sơn thực hiện cải tạo nâng cấp công trình, nạo vét kênh mương, làm cống, xây rãnh thoát nước xung quanh khu vực sân Golf

để đảm bảo việc tiêu thoát nước bên ngoài dự án, cụ thể Công ty đã và đang triển khai các công việc như:

- Đã cải tạo nâng cấp cống tràn khu nghĩa trang thôn Nhãm Chợ, xã Trung Sơn.

- Làm mới tuyến cống hộp KT 800x800, dài 55m tại ngã tư Tân Sơn.

- Hoàn thành nạo vét mương thôn Đồng, mương tiếp giáp hồ Tân Sơn và đang tiếp tục triển khai, nâng cấp đường lên ghè thôn Đồng, xã Trung Sơn.

- Làm mới cống hộp KT 800x800 từ miệng cửa xả ra mương chính phía trước nhà văn hóa thôn Sơn Hải, chiều dài tuyến cống khoảng 100m, UBND xã Trung Sơn đã làm việc thống nhất với lãnh đạo thôn Sơn Hải và các hộ dân để đồng thuận cho Công ty sử dụng đất vườn làm đường thi công. Tuy nhiên, người dân chưa đồng thuận. Do đó, Công ty vẫn đang tiếp tục phối hợp với UBND xã Trung Sơn và BLĐ thôn Sơn Hải tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận để Công ty sớm triển khai thực hiện dự án.

CÁC Ý KIẾN SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND,
ngày tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch UBND thị xã)

1. Cử tri xã Minh Đức, huyện Việt Yên đề nghị UBND tỉnh quan tâm làm gờ giảm tốc đường tỉnh 298 đoạn qua cổng Trường Trung học cơ sở xã Minh Đức, vì khi giờ cao điểm đoạn đường này lưu lượng xe đi lại rất đông, các cháu học sinh khi qua đường rất nguy hiểm, nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ngày 14/3/2024, Chủ tịch UBND thị xã ban hành công văn số 831/UBND-QLĐT về việc báo cáo kết quả rà soát, đề xuất xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn thị xã; trong đó có đề xuất vị trí cổng trường trung học cơ sở Minh Đức tại Km 19+200 ĐT.298. Ngày 09/4/2024, Sở Giao thông Vận tải đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý bảo trì đường bộ Bắc Giang, UBND thị xã Việt Yên đi thực tế rà soát các điểm nguy cơ mất an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Việt Yên; Tổ công tác đã đề xuất các vị trí cần phải khắc phục ngay và Sở Giao thông vận tải thống nhất sẽ sớm triển khai trong Quý 3/2024.

2. Cử tri xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên đề nghị: UBND tỉnh quan tâm bố trí kinh phí cứng hóa hệ thống kênh mương tại khu công nghiệp chạy qua địa phận xã Tăng Tiến, tránh việc tràn nước thải sang diện tích canh tác nông nghiệp của các hộ dân trên địa bàn.

Hệ thống mương chảy qua địa phận phường Tăng Tiến mà cử tri đang có ý kiến thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quản lý. UBND thị xã Việt Yên đã đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để cứng hóa hệ thống kênh mương này nhằm đảm bảo việc tiêu thoát nước và không làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân xung quanh khu vực này.

3. Cử tri các xã: Tiên Sơn, Vân Hà, huyện Việt Yên đề nghị: UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Cầu sang thành phố Bắc Ninh. Và hỗ trợ mở rộng đường đê Tiểu Bối, tạo điều kiện cho nhân dân liên xã nói chung và nhân dân 2 xã Tiên Sơn, Vân Hà nói riêng đi lại thuận tiện, phục vụ hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

* Đối với kiến nghị đầu tư xây dựng Cầu qua sông kết nối thành phố Bắc Ninh

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045; Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 19/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2045.

- *Cầu Hà Bắc 1, Hà Bắc 2*: Căn cứ nội dung hợp tác liên kết phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh thống nhất tại Biên bản ghi nhớ ngày 09/02/2023, hai tỉnh sẽ phối hợp hoàn thành xây dựng cầu Hà Bắc 2 trong năm 2023 (tỉnh Bắc Giang đầu tư); khởi công xây dựng cầu Hà Bắc 1 trước năm 2025 (tỉnh Bắc Ninh đầu tư). Đến thời điểm hiện tại, cầu Hà Bắc 2 đã được tỉnh Bắc Giang đầu tư; cầu Hà Bắc 1 đã được tỉnh Bắc Ninh thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công trước năm 2025 theo nội dung thỏa thuận giữa hai tỉnh. Đoạn đường dẫn lên cầu địa bàn Bắc Giang đang được thị xã Việt Yên đầu tư xây dựng (*đường kết nối vành đai 4- cầu Hà Bắc 1 dự kiến khởi công trong Quý III/2024 hoàn thành trong năm 2025*).

- *Cầu Vân Hà*: HĐND thị xã Việt Yên phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/7/2023; điều chỉnh tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 14/11/2023. Đến nay đã thực hiện phê duyệt dự án tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 01/4/2024; hiện tại đang thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và các gói thầu tư vấn liên quan để triển khai thực hiện dự án.

* Đối với kiến nghị hỗ trợ mở rộng đường đê Tiểu Bồi, tạo điều kiện cho nhân dân liên xã nói chung và nhân dân 2 xã Tiên Sơn, Vân Hà nói riêng đi lại thuận tiện, phục vụ hoạt động giao thương, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoạn đê Bồi các xã Tiên Sơn, Vân Hà đề nghị hỗ trợ mở rộng mặt đê có chiều dài khoảng 3.524 m (từ K5+576-K9+000, điểm cuối giao cắt với đê tả Cầu), đoạn đê này đã được UBND huyện Việt Yên đầu tư năm 2019 với giải pháp gia cố mặt đê bằng bê tông mác M250#, dày 25cm; chiều rộng mặt đê từ (3,5-5,0)m, hiện mặt đê cơ bản vẫn còn tốt đảm bảo đi lại cho người dân.